



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑.๑	<p>ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับหน่วยงานต่างประเทศ</p> <p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังนี้</p> <p>๑. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) หรือศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านการเกษตร และความร่วมมือกับ University of the Philippines Los Baños (UPLB) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทรัพย์สิน และคณะ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Sufficiency Economy Philosophy and Sustainable Development” ณ Quezon City Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ โดยมหาวิทยาลัยได้มีการนำเสนอในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Shanghai Jiao Tong University เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Shanghai Jiao Tong University จัดการประชุมวิชาการระหว่างไทย - จีน (Bilateral Conference) ภายใต้หัวข้อ ชีวิตที่ยั่งยืน เทคโนโลยีชีวภาพ</p>	ทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๑.๑ (ต่อ)	<p>และการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของเศษซากทางการเกษตร “Synthetic biology Biotechnology and Bioconversion of Agricultural Residues” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Global Challenge Program: Bioconversion of Agricultural Residues in Thailand” เพื่อเปิดโอกาสและเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการนำเสนอผลงานวิจัย และเพื่อเป็นการ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตในเวทีระดับนานาชาติ</p> <p>๓. การเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปเยือน สหพันธรัฐมาเลเซียตามคำเชิญของคณะวิทยาศาสตร์ โดยได้ไปเยือน ๓ มหาวิทยาลัย คือ University of Nottingham, Malaysia University Putra Malaysia และ University of Malaya ได้มีการ ทหาร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร double degree การวิจัย การแลกเปลี่ยนนิสิต และอาจารย์</p> <p>๔. การเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะวนศาสตร์ และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันอุดมศึกษาของ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประกอบด้วย Åbo Akademi University University of Helsinki และ University of Turku รวมทั้งหารือ แนวทางการดำเนินการโครงการและขยายกรอบกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>นอกจากนี้ กรรมการท่านอื่นได้รายงานข้อมูลการสร้างร่วมมือ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมดังนี้</p> <p>๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความเป็นกลางทางคาร์บอน แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปเมืองโคฮา รัฐกาตาร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์</p>				

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๑.๑ (ต่อ)	<p>สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Creative Center for Eco-design) ภาควิชาวิศวกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ประกิต สุขไย หัวหน้าศูนย์วิจัยพิเศษด้านวัสดุ เซลลูโลส ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามคำเชิญของเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮา ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการในหัวข้อ “ห้องปฏิบัติการ ฟาร์ม และขวดพลาสติก: เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นสมบัติ (Labs, Farms, and Bottles: Turning Waste to Treasures)” โดยเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ นายศิระ สว่างศิลป์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮา ได้นำคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าพบ อธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกาตาร์ (Qatar University) เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือในการศึกษาวิจัย ระหว่าง KU และ Qatar ในอนาคต</p> <p>๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา รายงานการเดินทางเยือน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๗ พร้อมด้วยคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ดังนี้</p> <p>๒.๑ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ University of Ulsan (UoU) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการ หลักสูตรการศึกษา และงานวิจัย เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างงานวิจัยในเชิงพาณิชย์และผลงานตีพิมพ์ที่มีผลกระทบสูง และในโอกาสนี้ได้เดินทางไปยัง Ulsan Technopark เพื่อเยี่ยมชมเทคโนโลยีทางเลือกและ Hydrogen Fuel Technology</p> <p>๒.๒ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Korea Maritime and Ocean University (KMOU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๑๙ ผลิตบุคลากรในสายงานที่</p>				

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๑.๑ (ต่อ)	<p>เกี่ยวข้องกับทางทะเลมานานกว่า ๑๐๐ ปี และมีความเชี่ยวชาญศาสตร์ทางด้านพาณิชยนาวิ เช่น วิศวกรรมต่อเรือ วิศวกรรมสมุทรศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิทยาการเดินเรือ กฎหมายทางทะเล การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างสองสถาบันให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาการพาณิชยนาวิของทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคต</p> <p>๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แจ้งที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Nims University Rajasthan-Jaipur (NIMS) สาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Nims University Rajasthan-Jaipur (NIMS) มีการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดย NIMS ยินดีสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากเป็นคณะตั้งใหม่ ในขณะที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ NIMS จัดการเรียนการสอนมาแล้ว ๒๕ ปี เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ดำเนินงาน</p>				
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ					
๑.๒.๑	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๒	กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดสิริจันทรมิตรวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๓	กำหนดการจัดงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสภากาชาดไทย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ภายใต้แนวคิด “ทศมราชา ๗๒ พรรษา ถวายพระพร” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๒.๔	กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๗ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๕	รายงานความคืบหน้าโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒	การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๘/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี					
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การขออนุมัติปรับโครงสร้างสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และจัดตั้งศูนย์วิชาการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (Academic Center for Economic Sustainability : ACES)	เห็นชอบการปรับโครงสร้างสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และการขอจัดตั้งศูนย์วิชาการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (Academic Center for Economic Sustainability : ACES) และให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๙๓๔๑ ลว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗
๔.๒	การพิจารณาการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพเพื่อการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศสำหรับทุกส่วนงาน	เห็นชอบให้ทุกส่วนงานและทุกวิทยาเขตดำเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEX ครั้งแรกในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และดำเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEX อย่างต่อเนื่องในรอบ ๓ ปี ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพในช่วงระหว่างปีที่ยังไม่ถึงรอบการประเมินฯ ตามเกณฑ์ EdPEX เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและระบบฐานข้อมูล	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๙๖๖๖ ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒ (ต่อ)		และมีประสิทธิภาพ จึงมอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และระบบฐานข้อมูลพิจารณาแนวทางและเกณฑ์การ พัฒนาคุณภาพเพื่อการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศสำหรับ ทุกส่วนงาน แล้วเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป			
๔.๓	การขออนุมัติหลักการและค่าใช้จ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป	อนุมัติหลักการและค่าใช้จ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็นงบอุดหนุนทั่วไป ตามเสนอ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ ประธานคณะกรรมการ ดำเนินงานพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๙๓๔๐ ลว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗
๔.๔	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้อง เครื่องมือ อุปกรณ์ และการใช้บริการ การวิเคราะห์ ของคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้อง เครื่องมือ อุปกรณ์ และการใช้บริการการวิเคราะห์ ของคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๑๖๔๙ ลว. ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗
๔.๕	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต ปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ ๓)	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม- ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ตามเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้ การดำเนินการออกประกาศเป็นไปด้วยความถูกต้อง เห็นสมควรมอบสำนักบริหารการศึกษานำ (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ ๓) เสนอสำนักงานกฎหมายตรวจสอบก่อน ดำเนินการออกประกาศ เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และมีมติอนุมัติขอเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับสมบูรณ์ หลักสูตรวิศวกรรม- ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Sandbox Semiconductor Engineering) แล้ว	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต/ สำนักบริหารการศึกษา/ สำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๙๖๖๗ ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๖	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอน ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน จำนวน ๒ ฉบับ ประกอบด้วย ๑. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ช่วยคณบดี (ฉบับที่ ๒) ๒. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก (ฉบับที่ ๒)	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๗	การพิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ เพิ่มเวลาที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๘	การเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๓ ส่วนงาน ส่วนงานละ ๒ คน ดังนี้ ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ๓. ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์	มีมติเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน ดังนี้ ๑. กรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ๑.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นสากล ๑.๒ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ๒. กรรมการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเขตพื้นที่สุพรรณบุรี ๒.๒ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ ๓. กรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและระบบฐานข้อมูล ๓.๒ คณบดีคณะสังคมศาสตร์	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๙	การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๑๐ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๐	การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๔ ส่วนงาน จำนวน ๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๑	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จำนวน ๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๒	การขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๓	การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๔	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานและชำนาญการ ๑๕ ส่วนงาน จำนวน ๑๙ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๕	การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒ ส่วนงาน จำนวน ๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ และให้คณะดำเนินการ ๑. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ครบกำหนด หรือใกล้ ครบกำหนดระยะเวลาแล้ว หากส่วนงานมีเหตุผลความ จำเป็นให้อาจารย์ผู้ใดปฏิบัติงานต่อเนื่อง ให้ส่วนงานแจ้ง อาจารย์ผู้นั้น จัดทำเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และ จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ตามที่หลักเกณฑ์ วิธีการให้พนักงาน มหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่อง และการพิจารณาเลื่อน ค่าจ้างประจำปี เมื่อครบกำหนดเวลาตามเงื่อนไขตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์กำหนด เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณา ก่อนเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาปฏิบัติงาน ต่อเนื่องโดยด่วน ๒. กรณีอาจารย์ที่ได้รับการขยายเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่อง ไม่มีความคืบหน้าในการขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือไม่ ดำเนินการตามแผนพัฒนาตนเองที่เคยได้รับการอนุมัติจาก ก.บ.ม. และส่วนงานไม่ประสงค์จะขยายเวลาปฏิบัติงาน ต่อเนื่องให้กับอาจารย์ดังกล่าว ให้ส่วนงานโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน เสนอมหาวิทยาลัย ก่อนครบกำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน เพื่อพิจารณา ดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๓๕ ในข้อบังคับ ข้างต้นต่อไป สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ให้ส่วนงานเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาดำเนินการบอก	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๕. (ต่อ)		เลิกสัญญาจ้างตามที่ข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด โดยด่วนต่อไป			
๔.๑๖	การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๗	การขออนุมัติปรับวุฒิปักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๘	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานและชำนาญการ ๙ ส่วนงาน จำนวน ๓๐ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๙	การพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบผลการดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๔ ตำแหน่ง ปรากฏผลการดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ดังนี้ ๑. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวกรรณิกา มิตรปล้อง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวจันทรา เปี่ยมคล้า ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สังกัด กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ๓. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ๔. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก	เห็นชอบและรับทราบผลการดำเนินการคัดเลือกผู้บริหาร ฝ่ายสนับสนุน	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๐	การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๕.๒	รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตาม ประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๕.๓	การจัดโครงการ และรายงานผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย ผลงานเด่นดิจิทัล ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์	ทราบ	-	-	-
๕.๔	รายงานสรุประยะเวลาที่ใช้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๕.๕	รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ทราบ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ					
๖.๑	ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปการรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมียอดบริจาครวมทั้งสิ้น ๑๗๕,๙๙๙,๐๐๐ บาท ซึ่งยังไม่ รวมเงินบริจาคจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด (สอ.มก.) จำนวน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย สอ.มก. ได้มี การบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ทุกปี	ทราบ ทั้งนี้ ประธานขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกัน ดำเนินการเปิดรับบริจาค รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหาทุนสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยเงินที่ได้รับบริจาคจะดำเนินการ รวบรวมและส่งมอบให้กับคณะแพทยศาสตร์ เพื่อใช้ใน การดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ต่อไป	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ					
๗.๑.๑	การพิจารณาคลังโทษทางวินัย (ลับ)		-	-	-
๗.๑.๒	การพิจารณาคลังโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ)	มีมติให้สำนักงานกฎหมายนำกลับไปทบทวนวันที่มีผล ให้ปลดออกอีกครั้ง และเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาใหม่	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

จัดทำโดย งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน กองบริหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์